

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. Anh Đức. Hưng Yên: Cần có phương án hỗ trợ phù hợp cho người dân ở xã Phù Ủng//Nhà báo và Công luận. - 2019. - Từ ngày 01-07 tháng 03. - Tr.14

Quá trình thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án quản lý tài sản giao thông đường bộ Việt Nam (VRAMP) đoạn đi qua xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đã nảy sinh một số bất cập khiến người dân khiếu nại. Theo trình bày của các hộ dân tại thôn La Mát (xã Phù Ủng), trong quá trình triển khai thu hồi, bồi thường đất (từ tháng 11/2018-01/2019) do chính quyền địa phương xác định nguồn gốc và loại đất không thống nhất, căn cứ chưa rõ ràng... gây thiệt hại đến quyền lợi của người sử dụng nên chưa đạt được sự đồng tình của gần chục hộ. Tuy chưa được người dân đồng thuận, chính quyền đã huy động người và máy móc đến cưỡng chế, phá dỡ khiến người dân càng bất bình.

ĐC.2

02. Diệp Anh. Hưng Yên nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 27 tháng 02. - Tr.4

Theo đánh giá của các đại biểu tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Thời gian qua, HĐND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã không ngừng đổi mới phương thức, nội dung và có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, công tác giải quyết những nội dung kiến nghị đã có nhiều chuyển biến, cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Năm 2019, Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện sẽ tích cực thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND. Đồng thời, phối hợp và đôn đốc UBND, các cơ quan, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND đã ban hành; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng cho đại biểu dân cử...

ĐC.222

03. Hải Phong - Nguyễn Ánh. Hưng Yên nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công

dân: Tăng cường giám sát bằng hình thức chất vấn//Đại biểu nhân dân. - 2019. - Ngày 27 tháng 02. - Tr.4

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019 của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân”. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực.

ĐC.222

04. Bách Hợp. Hưng Yên nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Gắn lý thuyết với thực tiễn//Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 27 tháng 02. - Tr.4

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Dấu ấn sâu sắc trong lòng các đại biểu, không chỉ là sự thân tình, cởi mở, mà trên hết đó là những mong muốn sau các cuộc tập huấn, các đại biểu sẽ vận dụng được nhiều kiến thức để áp dụng vào thực tiễn hoạt động của mình... Bên lề kỳ họp, phóng viên Báo Đại biểu nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với một số đại biểu HĐND, mong muốn được lắng nghe ý kiến tham gia, góp ý, xây dựng của các đại biểu.

ĐC.222

05. LC. Triệt phá sỏi bạc, thu giữ 3 khẩu súng tại Hưng Yên//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 24 tháng 02. - Tr.8

Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ 15 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng liên quan đến sỏi bạc vừa bị triệt phát trên địa bàn. Trong số 15 đối tượng, có 7 đối tượng trú tại các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; 1 đối tượng trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; 7 đối tượng có địa chỉ thường trú tại huyện Phù Cừ. Nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Theo cơ quan điều tra, ngày 20/2/2019, tại nhà bà Nguyễn Thị Thúy, 47 tuổi, ở thôn Trà Bồ, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang 15 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm: 2 xe ô tô, 15 điện thoại di động các loại, 3 khẩu súng, 18 viên đạn, hơn 100 triệu tiền mặt...

ĐC.226

06. LC. Truy tìm lái xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn//Công an nhân dân. - 2019. - Ngày 26 tháng 02. - Tr.8

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang truy tìm chiếc ô tô tông chết người đàn ông lái xe máy rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 24/02/2019, tại tỉnh lộ 379 (đoạn qua cây xăng Đông Đô, huyện Văn Giang) khiến một người thiệt mạng. Theo cơ quan điều tra, vào khoảng thời gian trên, ông Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 1959, trú tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu) lái xe máy mang BKS 33L6 – 8378 đi qua đường thì bị một chiếc ô tô đâm trúng. Sau cú tông mạnh, ông Phúc ngã xuống đường chết tại chỗ, chiếc xe gây tai nạn sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn.

ĐC.226

07. Quỳnh Anh. Hưng Yên: Tai nạn giao thông gia tăng trong 2 tháng đầu năm//Giao thông. - 2019. - Ngày 25 tháng 02. - Tr.5

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Hưng Yên, trong 2 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 25 người, bị thương 18 người. Nguyên nhân gây ra TNGT chủ yếu tập trung vào các lỗi chuyển hướng qua đường không chú ý quan sát, đi sai phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ và uống rượu bia. Các địa phương có tình hình TNGT phức tạp là: Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu, thành phố Hưng Yên và Tiên Lữ. Trước diễn biến phức tạp về TNGT trong những tháng đầu năm 2019, các cơ quan chức năng tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố cần chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp để giảm thiểu TNGT xảy ra; cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông.

ĐC.226

KINH TẾ

08. Thanh Sơn. Âu Việt Milk đầu tư xây dựng nhà máy sữa tại Hưng Yên//Đầu tư. - 2019. - Ngày 25 tháng 02. - Tr.2

Ngày 21/02/2019, tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động đã diễn ra lễ kí kết giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Chế biến thực phẩm Âu Việt với Nhà máy sản xuất sữa Minsk của Belarus về thành lập Công ty TNHH liên doanh sữa Âu Việt Milk. Công ty TNHH liên doanh sữa Âu Việt dự kiến triển khai xây dựng vào cuối quý 2 năm 2019, hoàn thành và đi vào hoạt động giữa năm 2020. Công ty được xây dựng với quy mô 3,8ha, tổng mức đầu tư 10 triệu USD, sản xuất theo dây chuyền hiện đại của Ý. Giai đoạn đầu hoạt động với công suất dự kiến khoảng 36 nghìn tấn/năm.

ĐC.438.6